

## ความรู้ลึกต่อโครงการ ABK

มีเพื่อนที่รู้จักได้แนะนำโครงการนี้ เนื่องจากเป็นคนที่ชอบเดินทางอยู่แล้ว ประกอบกับโครงการนี้จะช่วยพัฒนาภาษาของเรามากยิ่งขึ้น เลยตัดสินใจสมัครโครงการนี้ ซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลย เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่น มีรุ่นพี่ของ ABK มารับที่สนามบิน ได้มีการพูดคุยกัน ระหว่างเดินทางจากสนามบินไปหอพัก รุ่นพี่ก็ได้มีการแนะนำการใช้ชีวิตที่นี่ รวมถึงเรื่องหอ เรื่องเรียน พอถึงหอ (ดิฉันพักอยู่ที่หอ Fujimae) ก็ได้เจอกับพี่แดง พี่คนไทยที่ทำงานอยู่ที่ ABK ที่จะคอยดูแลพวกเรา และคอยดูแลน้องๆ ที่อยู่หอ Fujimae ด้วย พี่แดงก็อธิบายเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของหอ เช่นการอาบน้ำ การซักผ้า เป็นต้น ซึ่งก็เป็นการช่วยให้พวกเราใช้ชีวิตได้ราบรื่น ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จากนั้นก็ได้มีการสอบวัดระดับ การสอบก็จะแบ่งเป็น 2 พาร์ท คือทำข้อสอบแบบ Paper และการสอบสัมภาษณ์ การสอบแบบ Paper ก็จะมีทั้งคันจิ คำศัพท์ และไวยากรณ์ ส่วนการสอบสัมภาษณ์ จะเน้นการพูด การฟังว่าเราสามารถเข้าใจและโต้ตอบกับอาจารย์คนญี่ปุ่นได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งดิฉันได้คลาส B2 สำหรับบรรยากาศในคลาส ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย แต่ก็ยังมีคนต่างชาติบ้าง เช่น ไต้หวัน ฮองกง มาเลเซีย จีน และเวียดนาม ที่นี่จะจัดที่นั่งแบบคละประเทศ จะไม่ให้คนประเทศเดียวกันนั่งติดกัน อย่างตอนที่ไป ก็ได้นั่งข้างคนมาเลเซีย พอเปลี่ยนอีกรอบก็ได้นั่งข้างคนจีน ซึ่งในการสนทนากับเพื่อนต่างชาติ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่จะใช้ภาษาอังกฤษก็ต่อเมื่อนึกคำภาษาญี่ปุ่นไม่ออก แต่ส่วนใหญ่แล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ ถือว่าเป็นการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นไปในตัว

ความประทับใจอีกอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่ไปค่ะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สะอาดมากๆ มีการแยกขยะจริงจัง และได้มีการนำขยะที่แยกแล้ว มารีไซเคิลเป็นอย่างอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับการคมนาคม ที่รู้สึกชอบและประทับใจมากก็คือคนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ต่างชาติจะใช้จักรยานในการเดินทาง สำหรับที่ไกลๆ จะใช้รถไฟ ไม่ว่าจะเป็น metro, JR, หรือ Shinkansen มีรถยนต์บ้าง แต่ไม่เยอะเท่าประเทศไทย สำหรับรถไฟ ตรงเวลามากๆ และมีหลายขบวน ถ้าหากว่าพลาดจากขบวนหนึ่ง ก็ไม่ต้องรอนาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบมากๆ เกี่ยวกับการคมนาคมในญี่ปุ่นค่ะ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆ ค่ะ ระหว่างระยะเวลา 2 เดือนที่ได้มาอยู่ ก็ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ เช่น วัดอาซากุสะ ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของโตเกียว ที่ถ้าได้มา ต้องไปเยือนสักครั้ง ซึ่งก็ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ วัดอาซากุสะสวยมาก ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะที่ได้ไป นอกจากนั้นยังได้ไปสถานที่ในฝันของเด็กหลายๆ คนอย่าง โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสวยมากๆ สะอาด เป็นระเบียบ การจัดวางโซนเครื่องเล่นของเขาเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ดูเกะกะตา พื้นในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็เป็นพื้นกันลื่น มีไว้เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กๆ และก็ได้มีโอกาสชมขบวนพาเหรด และโชว์พลุในดิสนีย์แลนด์ด้วยค่ะ ซึ่งสวยงามมากๆ เลย

สำหรับดิฉัน การมาประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ ได้อะไรกลับไปเยอะมากๆ ทั้งประสบการณ์ในการมาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก ได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ได้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่น กล้าที่จะพูดมากขึ้น ได้พบเจออะไรมากมายที่เราไม่เคยเจอ และที่สำคัญ ได้พบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนต่างชาติ เด็ก TNI บางคนไม่เคยเจอกัน ไม่เคยคุยด้วย แต่พอไปญี่ปุ่นด้วยกัน ทำให้เราได้คุยกัน สนุกกันมากขึ้น คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่เรียนที่ ABK และเด็กนักเรียนญี่ปุ่นที่รู้จักจากการแลกเปลี่ยนที่ ABK และที่ Toyo University เป็นการสร้างคอนเนกชั่นมากขึ้น และมิตรภาพที่ได้ในครั้งนี้ จะไม่มีวันลืมเลยล่ะ

น.ส.ปัทมพร คงปัญญา 60132160-7 (BJ)